

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (KM Action Plan ๒๐๑๘)

กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลำดับ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา การ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐												ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	ทบทวน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ความรู้ สำนัก / กอง	แผน	มี.ค ๖๑														มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ความรู้ของสำนัก/กอง ตามแนวทางกำหนด (ฉบับ)	๑ ฉบับ	คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนัก / กอง	
		ผล																		
๒	สื่อสารแนวทางนโยบายจากผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO)	๒.๑ จัดทำโปสเตอร์สารนโยบายของผู้บริหารจัดการ ความรู้ (CKO) ติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ภายใน สำนัก / กอง	แผน	May-๖๑													มีโปสเตอร์สารสนเทศจาก CKO ที่จัดทำ และติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ของสำนัก/กอง (ฉบับ)	๑ ฉบับ	ผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO) สำนัก / กอง	
			ผล																	
	๒.๒ ผู้บริหารจัดการความรู้ สำนัก / กอง สื่อสาร แนวทางนโยบายการจัดการความรู้เป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง	แผน	เม.ย - ก.ย ๖๑														จำนวนกิจกรรมที่มีการสื่อสาร แนวทางนโยบายจากผู้บริหาร จัดการความรู้ของสำนักกอง (ครั้ง)	อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง	ผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO) สำนัก / กอง	
		ผล																		
	๒.๓ จัดทำสื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความก้าวหน้า และ ผลงานของหน่วยงาน	แผน	เม.ย.-กย ๖๑																	
ผล																				
๓	ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดของ สำนัก / กอง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work manual)	แผน	เม.ย ๖๑													ร้อยละของกระบวนการที่มีการ วิเคราะห์เพื่อจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของ สำนัก / กองตาม แบบฟอร์มที่กำหนด (ร้อยละ)	ร้อยละ ๑๐๐	คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนัก / กอง		
		ผล																		
๔	จัดทำแผนงานเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ของสำนัก / กอง ให้ครบทุกกระบวนการ ภายใน ๓ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)	แผน	เม.ย ๖๑													มีแผนงานการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานครบทุกกระบวนการ ภายใน ๓ ปี (๑ฉบับ)	๔ ฉบับ	คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนัก / กอง		
		ผล																		

ลำดับ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา การ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐										ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๕	จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน (Work manual) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ โดยมีคู่มือดังนี้	แผน	เม.ย - ก.ย ๖๑													ร้อยละของการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับ แผน (ร้อยละ)	ร้อยละ ๑๐๐	คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก / กอง	
	๑. คู่มือกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.																		
	๒. คู่มือการจัดทำฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																		
	๓.คู่มือการทำรายการผูกพันใบสำคัญเบิกจ่าย การ ตรวจสอบรายงาน หน่วยรับงบประมาณ (ศูนย์ต้นทุน)																		
		ผล																	
๖	ตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน	แผน	เม.ย - ส.ค. ๖๑													ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานที่มี การตรวจสอบกลั่นกรอง (ร้อยละ)	ร้อยละ ๑๐๐	คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก / กอง	
		ผล																	
๗	เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานในคลังความรู้ของ สำนัก / กอง	แผน	มิ.ย - ก.ย. ๖๑													ร้อยละของคู่มือที่ได้รับการเผยแพร่ ในคลังความรู้ของ สำนัก / กอง (ร้อยละ)	ร้อยละ ๑๐๐	คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก / กอง	
		ผล																	
๘	อบรมการใช้คู่มือการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายใน สำนัก / กอง	แผน	มิ.ย - ก.ย. ๖๑													ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการ ฝึกอบรมคู่มือการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ร้อยละ ๑๐๐	คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก / กอง	
		ผล																	
๙	นำคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง	แผน	ก.ค. - ก.ย. ๖๑													ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานที่ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้จริง(ร้อยละ)	ร้อยละ ๑๐๐	คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก / กอง	
		ผล																	

ลำดับ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐												ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑๐	พิจารณากระบวนการงานที่นำคู่มือไปใช้แล้วมีการปรับปรุงและส่งผลให้ลดระยะเวลา ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย ส่งประกวดการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ( Process excellence Award )	แผน	ส.ค ๖๑														จำนวนกระบวนการที่มีการปรับปรุง และส่งผลให้ลดระยะเวลา ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย ที่มีการส่งเข้าประกวดการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ( Process excellence Award ) (กระบวนการงาน)	อย่างน้อย ๑ กระบวนการงาน	คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก / กอง	
		ผล																		
๑๑	สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการนำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงของปีที่ผ่านมาเพื่อทบทวนและปรับปรุง	แผน	ก.ย ๖๑														จำนวนครั้งที่มีการสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการนำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก / กอง	
		ผล																		
๑๒	สรุปทบทวนและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน จัดการความรู้และจัดทำแนวทาง/แผนการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	แผน	ก.ย ๖๑														มีแผนจัดการความรู้ ของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับ)	๑ ฉบับ	คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก / กอง	
		ผล																		
๑๓	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกัน	แผน	ก.ย. ๖๑														มีการสรุปทบทวนร่วมระหว่างหน่วยงาน	๑ ฉบับ	คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก/กอง	
		ผล																		